

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสุมิตรา หล่อทอง	ประธานสภา อบต.	สุมิตรา หล่อทอง	
2	น.ส.เหมรัตน์ พานเจริญ	รองประธานสภา อบต.	เหมรัตน์ พานเจริญ	
3	นางสุภาวดี สงเจริญ	นายก อบต.	สุภาวดี สงเจริญ	
4	นายสมศักดิ์ ชุ่มบุญชู	รองนายก อบต.	สมศักดิ์ ชุ่มบุญชู	
5	นายสุพจน์ บำรุงกลาง	ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ บำรุงกลาง	
6	นายคมสัน ต้นประทุมวงษ์	ส. อบต. หมู่ที่ 1	คมสัน ต้นประทุมวงษ์	
7	นางสาวประจวบ บำรุงเขต	ส. อบต. หมู่ที่ 2	ประจวบ บำรุงเขต	
8	นายกীরติกร ตากุล	ส. อบต. หมู่ที่ 3	กীরติกร ตากุล	
9	นายโสม อินทรกุล	ส. อบต. หมู่ที่ 5	โสม อินทรกุล	
10	นายสมชาย อ่อนจันทร์	ส. อบต. หมู่ที่ 6	สมชาย อ่อนจันทร์	
11	นางนิชย์ เทียงธรรม	ส. อบต. หมู่ที่ 7	นิชย์ เทียงธรรม	
12	นางสุมิตรา หล่อทอง	ส. อบต. หมู่ที่ 8	สุมิตรา หล่อทอง	
13	นายเฉลิมพร ดีเสื่อ	ส. อบต. หมู่ที่ 10	เฉลิมพร ดีเสื่อ	
14	นายธานี ดาปาน	ส. อบต. หมู่ที่ 11	ธานี ดาปาน	
15	นางสาส์ แซ่เตียว	ส. อบต. หมู่ที่ 12	สาส์ แซ่เตียว	
16	นายสุจิตร เจริงไพร	ส. อบต. หมู่ที่ 13	สุจิตร เจริงไพร	
17	นายชลอ แก้วบัวดี	ส. อบต. หมู่ที่ 14	ชลอ แก้วบัวดี	
18	นายคำหรี อ่อนบัว	ส. อบต. หมู่ที่ 15	คำหรี อ่อนบัว	
19	นายสรวิชญ์ อินทรโชติ	ส. อบต. หมู่ที่ 16	สรวิชญ์ อินทรโชติ	
20	นายดวง อ่อนเบา	ส. อบต. หมู่ที่ 17	ดวง อ่อนเบา	
21	นายนพดล บุญซ้อน	ส. อบต. หมู่ที่ 18	นพดล บุญซ้อน	
22	นางสาคร นวลศรี	ส. อบต. หมู่ที่ 20	สาคร นวลศรี	
23	นายเฉลิม กิ่งแก้ว	ส. อบต. หมู่ที่ 21	เฉลิม กิ่งแก้ว	
24	นายสมหวัง หมื่นสวัสดิ์	ส. อบต. หมู่ที่ 22	สมหวัง หมื่นสวัสดิ์	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเชษฐ์ โตลูกสม	ส. อบต. หมู่ที่ 9	เชษฐ์ โตลูกสม	ลากิจ
2	นายณัฐจักร ต้นตระสุขถาวร	ส. อบต. หมู่ที่ 19	ณัฐจักร ต้นตระสุขถาวร	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเจษฎา บุญประคอง	รองปลัด อบต.	เจษฎา บุญประคอง	
2	นายธีรวัฒน์ แดงพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีรวัฒน์ แดงพันธ์	
3	นายภิญโญ ไช้แดง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ภิญโญ ไช้แดง	
4	น.ส. นภาพร พักเจริญ	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	นภาพร พักเจริญ	
5	น.ส. ศิริพรรณ บุญคล้าย	ผอ.กองคลัง	ศิริพรรณ บุญคล้าย	
6	น.ส. คัทธรินทร์ รามจุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คัทธรินทร์ รามจุล	
7	น.ส. นิชาพัฒน์ สิริโรจน์ธนต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	นิชาพัฒน์ สิริโรจน์ธนต์	
8	น.ส. พัชชา ดาปาน	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	พัชชา ดาปาน	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ กล่าวสวัสดิคณະผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. และข้าราชการที่เข้าร่วมการประชุมสภา ในครั้งนี้และขอเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ตามหนังสือขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 เรียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ, ผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 1 ชุด  
2. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ชุด  
3. ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับลดตามที่เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ - หนองกระตัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 491,000 บาท จึงขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

- วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จำนวน 20 คน ลา กิจ 2 คน คือ 1.นายเชษฐ โสภิตสม ส.อบต. ม.9 ลากิจ 2. นายณัฐจักร ต้นตระกูลวาร ส.อบต. ม.19 ลากิจ ผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวน 21 เสียงรวมนายก อบต.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 9 สิงหาคม 2567

นางสุมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ขอเชิญสมาชิกสภาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ก่อนขอมติรับรองรายงานการประชุม

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ท่านใดพบข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติในการให้ความเห็นชอบ

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ท่านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ยกมือ

**\* ในที่ประชุมมีมติในการให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ \***

- สรุปว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเห็นชอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติค้างพิจารณา

นางสุมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 2 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้มีมติที่ประชุมรับหลักการไป เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว โดยที่ประชุมมีมติส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาและรับคำขอแปรญัตติพร้อมรายงานผล ดังนั้นดิฉันขอให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลฯ ค่ะ

นายสมศักดิ์ ชุ่มบุญชู ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ

- กระผม นายสมศักดิ์ ชุ่มบุญชู ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นั้น เนื่องจากเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2567 มีสมาชิกสภา หมู่ที่ 11 มายื่นขอแปรญัตติปรับลดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - หนองกระทิง หมู่ที่ 11 บ้านหนองใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 491,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปยังประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณาต่อไป

นางสุมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ ดังนั้น แสดงว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ มีการขอแปรญัตติโดยมีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอต่อสภา ดิฉันจึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ หากเห็นชอบด้วยขอใหยกมือค่ะ

**\*\*ในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ วาระที่ 2 วาระการแปรญัตติเป็นเอกฉันท์\*\***

- สรุปรวาระที่ 2 วาระการแปรญัตติมติเป็นเอกฉันท์
- ต่อไปเข้าสู่วาระที่ 3 วาระการลงมติ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ก็จะขอมติในการให้ความเห็นชอบ

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือท่านใด เห็นชอบการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 3 ยกมือ

**\*\*\*ในที่ประชุมมีมติในการให้ความเห็นชอบ วาระที่ 3 วาระการลงมติเป็นเอกฉันท์\*\*\***

- สรุบในที่ประชุมมีมติในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 3 วาระการลงมติเป็นเอกฉันท์

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

- 4.1) ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดค่ะ

#### นายธีรวัฒน์ แดงพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด

- ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ กจ 0023.18/72 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 9 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567) รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 จังหวัดกาญจนบุรีจึงแจ้งว่าเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาระเบียบดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รายงานว่าร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตามหนังสือ อบต.หนองปรือ ที่ กจ 79101/152 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 9 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567) รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 **ข้อเท็จจริง** งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 พร้อมแบบแนบท้ายระเบียบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว **ข้อกฎหมาย** พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 **ข้อพิจารณา** งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด พิจารณาแล้วเห็นควรขอเสนอญัตติร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้ดำเนินการร่วมกันพิจารณาให้

ความเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

- ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถิ่น

“ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารตำบลหนองปรือ ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องใดและมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบทำยระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง

หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำ ร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไป ตามข้อ 5 และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ 5 ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ขอย้ายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็น

การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดำเนินการตามข้อ 7

ข้อ 7 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความ แสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป

ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รักษาการตามระเบียบนี้

**นางสมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ**

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติในการให้ความเห็นชอบ

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ท่านใดเห็นชอบกับร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 ยกมือ

**\*\*\* ในที่ประชุมมีมติในการให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ \*\*\***

- สรุปว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเห็นชอบกับร่างระเบียบสภาท้องถิ่นด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 มีมติเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

**นางสมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ**

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

**นายสมหวัง หมื่นสวัสดิ์ ส.อบต. ม.22**

- ช่างทางหลวงชนบทจะสำรวจถนนพื้นที่หมู่ที่ 22 หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 ต้องการให้ช่างชี้แจงให้กับทุกหมู่บ้านรับทราบ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

**นายสุพจน์ บำรุงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ**

- ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทของหลุมรั้ง เกี่ยวกับถนนไฟส่องสว่าง ตามที่ได้รับแจ้งจาก ส.อบต. ม.22 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทางหลวงชนบทจะมาออกสำรวจออกแบบจุดหนองไม้เอี้ยน้ำลาดผ่านหมู่ที่ 22 ต้นสายกิโลเมตรศูนย์ศูนย์ ได้รับทราบจากประชาชนผิวจราจรข้างๆ อดต. ได้วางท่อประปาหมู่บ้านกีดขวางกิโลเมตรศูนย์ศูนย์บางส่วน ตามที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทปรากฏว่าไม่ขัดขวางการดำเนินโครงการ ข้อเท็จจริงถนนที่ได้มอบหมายให้ทางหลวงชนบทข่อเท็จจริงผิวจราจร 2 ข้างทางต้องกันระยะถนน 2 ฟัง 15 เมตร จริงหรือไม่ ถ้าจริงอาจจะเกิดปัญหาได้ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ถนนกันไว้เพียง 8 เมตรเท่านั้น และปัจจุบันที่ดินมีราคาแพง ถ้ากัน 15 เมตรจริงกลัวว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือกับประชาชน แต่อย่างไรผมในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง จะดำเนินการประสานกับแขวงทางหลวงหลุมรั้งต่อไป หากมีประชุมสภาครั้งจะแจ้งให้ทราบครับ

นางสุมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

นางสาวเหมรัตน์ พานเจริญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ขอฝากไว้ค่ะ การทำงานของ อบต. ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในวงแคบ เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถรับทราบถึงการทำงานของ อบต. การของบเรื่องบ่อหมู่ 4 มีบางรายขอไม่ทัน มาสอบถามเจ้าหน้าที่ อบต. ได้รับแจ้งว่าเอกสารที่ส่งมาไม่เรียบร้อยและไม่สมบูรณ์ค่ะ
- ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่อำเภอหนองปรือด้วยค่ะ

นายสุพจน์ บำรุงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ส.อบต.เก็บเอกสารไม่ทันหรือไม่ ไม่ได้มีแค่หมู่ที่ 4 หลายหมู่ก็ไม่ทันครับ ขอแจ้งให้ทราบกองช่างมีเพียงกรอบอัตรากำลัง แต่ไม่มีตัวบุคคล คนสอบติดน้อย เมื่อก่อนมีผู้สอบติดผู้ช่วยนายช่างโยธา มาจากสุพรรณบุรี ถึงวันทำงานบ้านอยู่ไกลจึงเลือกสละสิทธิครับ
- ศูนย์ที่อยู่ใน อบต.หนองปรือ ก็มาจากการช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 4 เก็บสุนัขมาเลี้ยงแล้วต่อมาเลี้ยงไม่ไหวเลยแจ้งมายัง อบต.ให้ปรับสุนัขมาเลี้ยงที่ อบต. ครับ
- หมู่ที่ 11 ร้องเรียนเรื่องการเก็บขยะบริเวณ ดงเสลาเขตติดต่อกับหมู่ที่ 11 ผลการตรวจสอบ ขยะไม่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.หนองปรือ
- หมู่ที่ 12 ร้องเรียนเรื่องน้ำประปา
- ปัญหาเล็กน้อยทุกปัญหา ผมในฐานะตัวแทนเจ้าหน้าที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับ
- การของบประมาณเราสามารถส่งได้ ทั้ง 77 จังหวัด แต่ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วและความเรียบร้อยครบถ้วนของเอกสารครับเพราะเราต้องลงในไทยวอเตอร์แพลนด้วยครับ
- ขอเสนอแนะให้ทาง ส.อบต. แจ้งลูกบ้านของท่านให้ร้องทุกข์ผ่านสื่อช่องทาง การร้องเรียนได้เลยครับ

นางสุมิตรา หล่อทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงค่ะ
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอหรือไม่ ขอเชิญค่ะ
  - ถ้าไม่มีการประชุมในวันนี้ก็ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว
- ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุพจน์ ขำรุ่งกลาง)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ตรวจสอบ  
รายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายคมสัน ตันประทุมวงษ์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเฉลิม กิ่งแก้ว)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21 บ้านหนองรัง  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายสมหวัง หมื่นสวัสดิ์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22 บ้านประชาสุข  
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....  
(นางสุมิตรา หล่อทอง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม